



เรื่อง พลอย บิลิกะนาส ภาพ บินและพลอย

# ONE CHOICE

## CHRISTCHURCH

- วันใหม่ในโครสต์เชิร์ช -

ว่ากันว่า หากเราจับโลกใบกลมพลิกด้าน กลับหัวกลับหาง ขณะที่ความหนาวเย็นเข้าปกคลุมประเทศต่างๆ ในแถบซีกโลกเหนือและเส้นศูนย์สูตร เหล่าบรรดาประเทศน้อยใหญ่ในแถบซีกโลกใต้กลับกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่แสนอบอุ่นในช่วงหน้าร้อน โดยเฉพาะประเทศเล็กๆ แห่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็น "หมู่เกาะ" ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใต้สุดของซีกโลกใต้ ดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีธรรมชาติอันสวยงามพิสุทธิ์

"นิวซีแลนด์" ประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ โดยมีเกาะใหญ่ 2 เกาะ ตั้งอยู่ในบริเวณ "ใต้เส้นศูนย์สูตร" มากที่สุดในโลก ที่นี่แวดล้อมไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไฟ น้ำพุร้อน ทะเลสาบ แม่น้ำธารน้ำแข็ง และฟยอร์ด ตลอดจนพืชพรรณไม้เมืองหนาวและพรรณไม้เขตร้อนชื้นดูเขียวชอุ่มชุ่มชื้น ล้อมรอบไปด้วยท้องทะเลสีครามและท้องฟ้าสีสด ช่วยให้ประเทศเล็กๆ ที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะนี้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกฝันอยากมาเยือนสักครั้ง โดยเฉพาะในหมู่คนรักธรรมชาติผู้ชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้ง



### Restart Point in Christchurch เริ่มต้นใหม่ใน "โครสต์เชิร์ช"

นักเดินทางคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่า แม้จะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปมาค่อนโลก แต่ทว่าเมืองเล็กๆ ที่มีตึกริ "ใหญ่" ที่สุดบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์แห่งนี้ คือสถานที่ที่ประทับอยู่ในความทรงจำของเขามากที่สุด เราตื่นตาไปกับภาพโบสถ์เก่าสโตนทิกที่ตั่งอยู่ใจกลางเมือง มีรถรางวิ่งวนรอบโบสถ์ในระยะทางสั้นๆ เพื่อให้เราได้สัมผัสกับความงามของสถาปัตยกรรมสุดเก่าแก่ พร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก หันมาอีกฝั่งจะได้พบกับแนวต้นไม้ที่ปลูกเรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำแอวอน (Avon) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของเมือง ไหลคดเคี้ยวเลาะไปตามแนวต้นไม้ใหญ่ยักษ์ที่ยืนต้นอยู่ในอาณาบริเวณของสวนพฤกษศาสตร์และสวนสาธารณะ Hagley Park ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกัน เปลี่ยนให้เมืองนี้ได้รับสมญานามว่าเมืองกลางสวน (Garden City)

ใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่า โครสต์เชิร์ชคือเมืองที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแบบอังกฤษที่ตั้งอยู่นอกเกาะอังกฤษ! เราว่าเห็นจะจริง เนื่องจากตัวเมืองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850 โดยผู้อพยพชาวอังกฤษที่ได้หนีหิวอดอยากทางวัฒนธรรมจากเมืองแม่มาจำลอง และหยั่งรากลึกลงไปจนกลายเป็นรากฐานวัฒนธรรมประจำเมือง โดยยังคงหลงเหลือร่องรอยให้เห็นได้ตามตึกงามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่รอบๆ ตัวเมือง จนหลายต่อหลายคนอดรู้สึกไม่ได้ว่า ที่นี่มีบรรยากาศเหมือนอังกฤษเมืองแม่ไม่มีผิด

น่าเสียดายที่ผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่โครสต์เชิร์ชอย่างไม่เคยคาดคิด หากแต่การมองโลกในแง่บวก ชาวเมืองก็กลับเอ่ยปากว่า "โชคดีที่ความเสียหายทั้งหมดเกิดจากธรรมชาติที่เราไม่อาจควบคุมอะไรได้ โชคดีที่ความเสียหายในครั้งนั้น... ไม่ได้เกิดจากน้ำมือมนุษย์"

และต่อจากนี้ไปก็คือภาพ "ณ ปัจจุบัน" ของเมืองโครสต์เชิร์ชที่รอคอยให้คุณได้มาค้นพบ



### Botanic Garden สวนพฤกษศาสตร์

เจ้าของสมญา Garden City ได้มาจากธรรมชาติอันแสนงดงามของสวนพฤกษศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 180 ไร่ ศูนย์กลางต้นไม้แสนสวยอายุร้อยปีที่ได้ชื่อว่าเป็น "ปอด" ขนาดใหญ่ของชาวเมืองโครสต์เชิร์ช เมื่อรวมกับพื้นที่ขนาดมหึมาอีกกว่า 960 ไร่ของสวนสาธารณะ Hagley Park ที่อยู่ติดกัน ก็ทำให้พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ยักษ์ริมแม่น้ำแอวอนแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ไม่สมควรพลาดอย่างยิ่ง

**The Tannery**  
เดอะแทนเนอร์รี่

www.thetannery.co.nz  
รีเทลท็อปสุดเก๋ที่รวบรวมร้านค้าไว้กว่า 50 ร้าน ไม่ว่าจะ  
จะเป็นร้านขายของ สตูดีโอของดีไซเนอร์ท้องถิ่น ร้าน  
อาหาร หรือบาร์ในสไตล์คอนเทมโพรารีมาไว้ในโกดัง  
เก็บของสุดเท่ ที่ว่ากันว่าเก๋และยิ่งใหญ่ที่สุด ณ ริมห้าง  
แม่น้ำ Heathcote คนเก๋ๆของเมืองนี้ต่างยืนยันเป็น  
เสียงเดียวกันว่า "พลาดไม่ได้อย่างยิ่ง"!!!



**เริ่มต้นใหม่ในโครสต์เชิร์ช**  
Re: START

ศูนย์รวมจิตใจและย่านช้อปปิ้งกลางกรุงโครสต์เชิร์ช  
หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 2011 ร้านค้า  
ต่างๆอย่างห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือ ร้านขายสิ่งของ  
จิปตะ ร้านขายของชำสุดเก๋ ร้านกาแฟ และคาเฟ่เท่ๆ  
ได้รับการฟื้นฟูและสร้างสรรค์ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีก  
ครั้งหนึ่ง ภายใต้ภาพกองทัพตู้คอนเทนเนอร์สีสด



**Lyttelton**  
ลิตเติลตัน

อดีตหมู่บ้านประมงเล็กๆใกล้ปากอ่าว มีเนินเขาแสนสวยงาม  
เป็นฉากหลัง ตั้งอยู่ห่างจากโครสต์เชิร์ชไปเพียง 15 กิโลเมตร  
เสน่ห์และความน่ารักของลิตเติลตันอยู่ตรงที่บริเวณสองฝั่งถนน  
สายเล็กๆที่มีชื่อว่า ลอนดอนสตรีท (London Street) ซึ่งรายล้อม  
ไปด้วยออร์แกนิกคาเฟ่ ร้านกาแฟสุดเก๋ ร้านขายของประเภท  
Design & Zakka บาร์สไตล์อังกฤษ และร้าน Fair Trade รวบรวม  
พืชพันธุ์และผลไม้ท้องถิ่น สำหรับใครที่ชื่นชอบตลาดนัดชาวนา  
(Farmer Market) ต้องไม่พลาดการมาเยือนลิตเติลตันทุก  
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-15.00 น. รับรองว่าคุณจะไม่มี  
วันลืมทริปแสนพิเศษ ณ หมู่บ้านแห่งนี้เลย ☺



\*\* สอบถามรายละเอียดและโปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ได้ที่  
บริษัท Always Vacation Co., Ltd. www.AlwaysVacationTour.com